



ความที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๗๕๙ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทุกท่าน

ตามที่คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๕๒๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า มีคณะกรรมการฯ ขอเปลี่ยนชื่อความเสี่ยง ของรหัสความเสี่ยงที่ ๘ จำนวน ๑ ราย คือ คณะกรรมการฯ จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยขอเปลี่ยนชื่อความเสี่ยงจากเดิม “ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เป็น “ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า” ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการฯ ขอเปลี่ยนแล้ว และได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว มาเพื่อโปรดพิจารณา หากมี ข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าเห็นชอบใน (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้ ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตามและประเมินผล” หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” หรือ QR code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(ร่าง) แผนบริหาร ฯ

(นางราราวรรณ ณะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ประธานคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้